

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
อาชีพผู้ดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ระบุประเภทของเสียอุตสาหกรรม รับเข้า คัดแยก
จัดเก็บและส่งออกของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายและดำเนินการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
ตามวิธีการบำบัด/กำจัดของเสียที่กำหนด มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการเพื่อระบุที่เกิเกิดขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีในการแก้ไขปัญหา
ของกระบวนการรวมถึงสามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมในขั้นพื้นฐานได้
สามารถแจ้งชื่อเครื่องมือตรวจวัดและศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้ดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ระดับ
4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1
ปีอย่างต่อเนื่อง

-หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3
ปีอย่างต่อเนื่อง

-หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5
ปีอย่างต่อเนื่อง

-หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 7
ปีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้กำจัด/บำบัดของเสียอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

03304 EVM-JDRD-188A ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล